



ที่ ชร ๐๐๒๓.๒/๑๓๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดเชียงราย  
ถนนแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่น หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลในสังกัดของท่านเป็นคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่ส่งมาด้วย และขอให้แจ้งพนักงานเทศบาลดังกล่าว เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต มีเสรี)

ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๐๑๖๕ ต่อ ๑๘



ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/  
กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่น  
หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล

.....

ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผล  
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด  
ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
เชียงราย ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ  
ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ของเทศบาล จำนวน ๖๒ แห่ง (ยกเว้นเทศบาลนครเชียงราย,  
เทศบาลตำบลแม่คำ, สันทราย (อำเภอแม่จัน), สายน้ำคำ, แม่ไร่, เวียงเชียงแสน, แม่เงิน, ครึ่ง, สถาน,  
เชียงเคี่ยน, และเมืองพาน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการ  
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด  
ที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล จำนวน ๑๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด  
ที่ ๖ ของเทศบาล จำนวน ๖๒ แห่ง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และโครงการมี  
อยู่ในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีมีการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล)

(๒) ตรวจสอบโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ  
ตัวชี้วัดที่ ๔ มีอยู่ในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีมีการใช้จ่ายงบประมาณของ  
เทศบาล)

(๓) พิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินตาม  
โครงการ/กิจกรรม ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัด

(๔) ตรวจสอบงบประมาณตามเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๑ ของเทศบาล จำนวน ๖๒ แห่ง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน  
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑.๑ (๓) ในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ขอรับการประเมิน

/ (๕) รายงาน....

(๕) รายงานผลการดำเนินการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายลิขิต มีเสรี)

ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่นหรือมีความสำคัญ

ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล

คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ/  
กิจกรรมตามมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และโครงการดีเด่น  
หรือมีความสำคัญตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่	เทศบาล	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางแล	น.ส.สีอัสมาส แสงศรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ประธานฯ
๒	สันทราย	นางรัชณี ภิญโญ	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	คณะกรรมการ
๓	บ้านเหล่า	นางกนิกา เมืองมูล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๔	พญาเม็งราย	น.ส.ภัสริน อินไชยยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕	แม่จัน	น.ส.จิตราพร อินทรีย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖	เวียงเชียงแสน	น.ส.กัณฑ์ชชา ทาศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗	แม่ลาว	น.ส.ธันญกรณ์ แสนบุญยงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘	เวียงชัย	นางวราภรณ์ ศรีเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙	ดอยลาน	น.ส.ธัญลักษณ์ ปันกิติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐	แม่สรวย	น.ส.จุฬารัตน์ ฌรเกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑	ท่าสาย	น.ส.ธนากร อินตาทิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ/ เลขานุการ